



๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายอำเภอศรีเมืองใหม่ และ นายอำเภอน้ำขุ่น

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๕๕๑๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบส่งเงินจัดสรรงบประมาณ เลขที่ ๐๑๐๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้ทำการปกครองอำเภอชายแดน ที่มีความประสงค์ขอรับการ จัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) พิจารณาส่งแบบเสนอโครงการเพื่อให้กรมการปกครองพิจารณาส่งเงิน จัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์การส่งเงินจัดสรรงบประมาณที่กำหนด นั้น

บัดนี้ กรมการปกครองได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑) ให้ ที่ทำการปกครองอำเภอชายแดน ที่เสนอโครงการเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และขอให้ทำการปกครอง อำเภอชายแดนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑) ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินโครงการตามกรอบการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในทันที และดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยขอให้ทำการปกครองอำเภอชายแดน เบิกจ่ายงบประมาณด้วยความรอบคอบและเหมาะสม และถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณฯ อย่างเคร่งครัด และห้ามเบิกจ่ายงบอำนาจ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ โดยไม่มีโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนรองรับ และให้ดำเนินการบันทึกการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบติดตามโครงการในสังกัดกรมการปกครอง (e-fms) ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

๒. เมื่อทำการปกครองอำเภอชายแดนดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ จัดส่งให้จังหวัด ทั้งในรูปแบบเอกสารและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ planubondopa@gmail.com พร้อมทั้งแนบไฟล์ประกอบ ได้แก่ รูปภาพกิจกรรมจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๕ ภาพ และคลิปกิจกรรม (หากมี) ลงในลิงก์ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ นายพีรพงษ์ ใจเอื้อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๔๘๑-๐๒๒๐ เป็นผู้ประสานงานระดับจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนคร ศิริปริญญาพันธ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร.๐-๔๕๓๔-๕๖๑๓